



โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่นาคต Agro Industry shift up to the future

ความนำ

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับที่จำเป็นสำหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน สามารถจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ และใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบโลจิสติกส์ (Science, Technology, Innovation and Logistics) เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ โดยการใช้วัตถุดิบจากผลผลิตทางการเกษตรผ่านกระบวนการแปรรูปให้เป็นอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน จุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับผู้สูงอายุ อาหารฟังก์ชัน นวัตกรรม (Functional Food) ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจึงได้จัดทำ “โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่นาคต : Agro Industry shift up to the Future” ขึ้น เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิศาสหกิจสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
- เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภาพและยกระดับมาตรฐาน พัฒนาสินค้าให้เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม แก่วิศาสหกิจในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ในการพัฒนาการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง มีศักยภาพ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3

200 หมู่ 8 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000

